



ประกาศศาลจังหวัดหล่มสัก

เรื่อง เลื่อนวันนัดพิจารณาคดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(Coronavirus Disease: COVID ๑๙)

ด้วยขณะนี้ มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease: COVID ๑๙) ซึ่งในปัจจุบันมีระยะของการแพร่ระบาดอยู่ในระยะ ๒ โดยทุกภาคส่วนล้วนต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินสถานการณ์และกำหนดมาตรการที่เหมาะสม หรือแนวทางปฏิบัติที่สามารถนำไปสู่การบริหารงานของทุกหน่วยงานในสังกัดของตนให้ดำเนินต่อไปได้ อาศัยอำนาจตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓

ศาลจังหวัดหล่มสักจึงเห็นสมควรประกาศเลื่อนวันนัดพิจารณาคดีจัดการพิเศษทุกคดีและคดีต่อเนื่องทุกคดีที่นัดพิจารณาไว้ในระหว่างวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยจะกำหนดวันนัดใหม่ให้คู่ความทุกฝ่ายทราบในเวลาที่เหมาะสม ยกเว้นคดีดังต่อไปนี้

๑. คดีจัดการมรดก คดีร้องขอให้ศาลมีคำสั่งเป็นผู้สืบอายุ

๒. คดีอาญาที่จำเลยต้องขังระหว่างพิจารณาคดี

๓. คดีที่ศาลนัดฟังคำพิพากษาศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา

๔. คดีที่คู่ความทั้งสองฝ่ายแสดงความประสงค์ขอสืบพยานและทำผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนเห็นว่าอาจดำเนินกระบวนการพิจารณาไปได้โดยไม่กระทบต่อความปลอดภัยของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และหากเลื่อนคดีไปอาจเกิดความเสียหายต่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่าย

อนึ่ง การแจ้งความประสงค์เพื่อขอสืบพยานในเรื่องใดตามคดีข้อ ๓ ให้คู่ความติดต่อ นางรุ่งนรินทร์ อุบลศักดิ์ เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการคดี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๖ ๗๐๒๗๗๓ นางบังอร สุริมิตรตระกูล เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานช่วยพิจารณาคดี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๖ ๒๐๒๔๔๐๘

ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงจำนวนคดี จำนวนคู่ความในห้องพิจารณา และจำนวนบุคคลที่จะต้องมารวมกันที่ศาล และหากมีความจำเป็นไม่อาจดำเนินกระบวนการพิจารณาโดยปลอดภัยแก่ทุกฝ่ายก็อาจใช้ดุลพินิจให้เลื่อนคดีไปได้ โดยได้รับอนุญาตจากผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสักแล้วแต่กรณี

ส่วนการรับฟ้อง ผัดฟ้อง ผากขัง การปล่อยชั่วคราว การออกหมายจับ หรือหมายค้น ตลอดจนกระบวนการพิจารณาอย่างอื่น ให้คงดำเนินกระบวนการพิจารณาตามปกติต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

(นางสาวดาสิณี มาลัยพงษ์)

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสัก